

Số: 550/BC-UBND

Lăng Cô, ngày 13 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

**V/v kiểm tra, giải quyết nội dung phản ánh từ Trung tâm giám sát
điều hành đô thị thông minh tỉnh**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh; Nội dung: : *“Kính gửi cơ quan chức năng. Tôi muốn trình bày một sự việc như sau: Hiện tại Lăng Cô có những khu vực đang phong tỏa để kiểm soát dịch bệnh (An Cư Đông 1, An Cư Đông 2, Đồng Dương,...). Nhưng hình như người dân chưa chấp hành nghiêm ngặt và ban quản lý cũng còn thả lỏng. Chợ phong tỏa, cấm buôn bán, nhưng vẫn có nhiều tiểu thương mở cửa buôn bán như ngày thường, dọc đường từ ngã ba xuống đình làng cũng rất nhiều người buôn bán, ... Nếu tình trạng này kéo dài thì cho tôi hỏi, bao giờ dịch sẽ được kiểm soát, bao giờ sẽ gỡ phong tỏa để những người dân đang chấp hành đúng quy định được làm ăn buôn bán trở lại. Tha thiết xin được giải quyết sớm để cuộc sống toàn dân sớm được phục hồi.”* UBND thị trấn Lăng Cô kính báo cáo như sau:

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp tại các TDP Đồng Dương, An Cư Đông 1 và An Cư Đông 2, thị trấn Lăng Cô, BCĐ Phòng chống dịch thị trấn đã có Tờ trình gửi UBND huyện áp dụng các biện pháp phong, tỏa cách ly tạm thời theo các cấp độ, quy định tại mục IV Nghị Quyết 128/NQ-CP ngày 12/10/2021 của Chính phủ để kiểm soát và phòng chống dịch.

Ngày 09/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định áp dụng biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ 4 đối với 03 Tổ dân phố Đồng Dương, An Cư Đông 1 và An Cư Đông 2 gồm 916 hộ, 3.980 khẩu (*Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh.*

Thực hiện Quyết định 2880/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh, BCĐ phòng chống dịch thị trấn đã áp dụng phong tỏa tạm thời chợ Lăng Cô để tránh tụ tập đông người cùng 1 thời điểm, bố trí các điểm chợ tạm để phục vụ các nhu yếu phẩm cho bà con, nhân dân trong vùng phong tỏa; tuyên truyền liên tục, dưới nhiều hình thức việc thực hiện nghiêm các biện pháp “5K”, hạn chế ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết để phòng chống dịch có hiệu quả.

Theo cấp độ 4, Nghị quyết 128/NĐ-CP ngày 12/10/2021 của Chính phủ quy định:

“4.2. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối – Hoạt động/Hoạt động hạn chế”

“4.3. Nhà hàng/quán ăn, chợ truyền thống – Hoạt động hạn chế”

Vì vậy, tình trạng bán buôn dọc tuyến đường An Cư Đông từ ngã ba xuống đình làng vẫn có diễn ra để phục vụ cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân nên lực lượng tuần tra của UBND thị trấn chỉ thường xuyên nhắc nhở để chấp hành các biện pháp “5K”, hạn chế tập trung đông người, không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết (*Có hình ảnh đính kèm*).

Trên đây là việc kiểm tra, giải quyết nội dung phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND thị trấn Lăng Cô trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Phú Lộc;
- BCĐ PCD Covid 19 huyện;
- Phòng Y tế huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND thị trấn;
- Chủ tịch và PCT UBND thị trấn;
- Lưu: VT, HSCV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Đình Vui

Hình ảnh tuần tra, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong khu phong tỏa, cách ly tạm thời

